
Samráðsfundur 

Dags:  9. Sept. 2008, kl. 11:30 

Aðili: RARIK  

 Fulltrúar: Tryggvi Þór Haraldsson, forstj., Steinar Friðgeirsson 

Tengiliðir:   

Viðstaddir stjórnarmenn:  Svanfríður Jónasdóttir,  Anna Sverrisdóttir, Elín . R. Lindal, Hjörleifur 

Kvaran,  Kristín Huld Sigurðardóttir. Kristín Linda Ásgeirsdóttir ,  Þorsteinn Tómasson , Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, Helga Barðadóttir, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Tómas Þór Tómason. 

1. RARIK fagnaði  þessari vinnu sem er mikilvæg stefnumörkun. Telja mikilvægt að allir 

virkjunarkostir séu teknir fyrir og heildarsamanburður á kostumi verður með niðurstöðu 

rammaáætlunar áður en gengið er frá endanlegum niðurstöðum 2. áfanga. 

2. Leggja áherslu á að Samorka fái aðkomu að störfum verkefnastjórnar „ hér eftir sem hingað 

til“. Einnig að tekið verði tillit til allra raka með og á móti. Orkugeiranum hefur stundum 

fundist  þeirra sjónarmiðum vera ýtt út af borðinu/settar í salt. Í 

3. Benda á að sérfræðiþekking  á orku- og virkjunarsviði liggur helst hjá orkufyrirtækjum og 

verkfræðistofum. 

4. Fulltrúyar RARIK nefndu m.a. þörf á heildstæðri landnýtinarstefnu er næði ti landsins alls og 

rammaáætlun væri hluti slíkrar stefnu. Þótt hér væri aðeins litið til vatnsafls og jarðvarma 

væri rétt að koma fram með fleiri virkjunarkosti,  t.d. sjávarfallavirkjun í Breiðafirði. 

5. Innan RARIK eru 122 virkjanir, allar innan við 10 MW. Slíkar litlar virkjanir þurfa að fá 

umfjöllun enda þótt það verði ekki í þessum áfanga. Verkefnastjórnin  spurði hvort mögulegt 

væri að fá uppl. um smávirkjanir í Noregi en RARIK hefur átt gott samstarf við Norðmenn á 

því sviði.  

6. Nefndu nokkur verkefni sem þeir teldu að ættu að vera undir í matsferlinu, m.a. Sandá og 

Fagralónsá í Þistilfirði og Ölfusá. 


